

เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ
ด้านเกษตรผสมผสาน
25. นายมัลเล็ง ลาตะ

ข้อมูลทั่วไป

นายมัลเล็ง ลาตะ (อายุ 52 ปี) เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ที่บ้าน โคน หมู่ที่ 5 ตำบลจวบ อำเภोजะเอย์ จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 813255 N 692317 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 7 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 3 ราย รายได้ครัวเรือน 180,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำรินปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

จากเดิมประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย แต่หลังจาก สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้มีความจำเป็นต้องกลับมาบ้าน และพยายามปลูกพืชผัก เจริญเติบโตตามฤดูกาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากดินมีปัญหา ช่วงฤดูฝนน้ำท่วม ทำให้พืชผักเสียหาย ประกอบกับไม่มีความรู้ทางการทำเกษตร จึงได้ศึกษาหาข้อมูลและเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นที่ปรึกษาชักชวนให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกแบบสลับหมุนเวียน รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้วยความขยัน มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตร ทำให้เขามีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว และมีผลผลิตพอเหลือที่จะสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้าน ทุกวันนี้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัว และเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินการทำเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 2.5 ไร่ โดยแบ่ง เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักพืชไร่หมุนเวียน/ไม้ผลผสมผสาน 2.25 ไร่ ดำเนินการปลูก พืชผักหมุนเวียน อาทิ พริกหยวก มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว แตงกวา ถั่วพู ข้าวโพดและปลูกไม้ผลผสมผสาน อาทิ กัลฉ่าย มะพร้าว น้ำหอม ทุเรียน สับปะรด และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 0.25 ไร่ โดยมีบ่อน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีการเลี้ยงปลากินพืช อาทิ ปลานิล เป็นต้น



องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ สัดส่วนในการบริหารจัดการ การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากการเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ ปูนขาว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซูเปอร์พด. จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักพืชไร่หมุนเวียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปรับปรุงบำรุงดินเป็รียูจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผล การบริหารจัดการพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง การสังเกตอาการ และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก ผักบุ้ง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี้ ถั่วพู มะละกอ ข้าวโพดหวาน และฝรั่ง จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

4. มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้ มีการพัฒนาพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำเกษตรได้อย่างหลากหลายขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรตัวอย่าง และได้รับความรู้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รายการมาแฉแต่แลพิกุลทองฯ และจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

5. มีกิจกรรมด้านการปลูกพืชผักพืชไร่หมุนเวียน และประมง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานได้

ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป